



ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
“SAMSEN GAMES 2024”

.....

ด้วยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “SAMSEN GAMES 2024” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยโรงเรียนได้วางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

แนวทางการดำเนินงาน

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกีฬาภายใน และมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ระหว่างฝึกซ้อมกีฬาช่วงปิดภาคเรียน วันเตรียมกิจกรรม วันซ้อมใหญ่ และวันจัดกิจกรรม โดยมีครูหัวหน้าคณะสี ครูในแต่ละคณะสีได้รับมอบหมายกำกับดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. คณะสีแต่ละคณะสีกำกับและดูแลการเตรียมกิจกรรมซ้อมใหญ่ และจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการและเวลาที่กำหนด
3. คณะสีมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม นโยบายของทางโรงเรียนให้แต่ละคณะสี ได้รับทราบ รวมทั้งมอบหมายครูรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของนักเรียน ในกรณีเกิดเหตุ ให้รายงานหัวหน้าคณะสี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และผู้อำนวยการทราบ
4. โรงเรียนไม่อนุญาตให้มีการนัดซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกบริเวณโรงเรียน
5. โรงเรียนไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในทุกประเภท
6. โรงเรียนไม่อนุญาตให้แต่ละคณะสีนำบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด เว้นแต่ส่งรายชื่อล่วงหน้า และต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะสีเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการคัดกรองการพกพาอาวุธ สารเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้า บริเวณโรงเรียน และต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อย่างเคร่งครัด
7. สำหรับผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างเคร่งครัด

กบ

มาตรการการการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ช่วงเวลา	กลุ่มบริหารวิชาการ		กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	
	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ปิดภาคเรียน 23 ก.ย. 67 – 22 ต.ค. 67</p>	<p><input type="checkbox"/> การประสานแจ้งข้อมูล ดำเนินการประชุม จัดทำ และแจ้งมาตรการการดำเนินงานและการดูแลความปลอดภัยกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้ประธานสี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคณะสีทราบ</p>	<p>-กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา</p>	<p><input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการขออนุญาต</p> <ol style="list-style-type: none"> งดทำกิจกรรมในวันหยุดราชการ ยกเว้น ได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนเท่านั้น ผู้ประสานงานคณะสีทำบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ามาทำกิจกรรม พร้อมแนบรายชื่อเสนอต่อส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 22 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. (17 วันทำการ) <p><input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนกรณีเข้ามาภายในโรงเรียน</p> <ol style="list-style-type: none"> นักเรียนที่เข้ามาทำกิจกรรมงานคณะสีในโรงเรียนลงชื่อในสมุดคณะสีที่หน้าป้อมยาม ตามรายชื่อที่ได้แจ้งไว้ในบันทึกข้อความขออนุญาต และติดป้ายคล้องคอตามคณะสีตนเอง เมื่อออกจากโรงเรียนต้องคืนป้ายคล้องคอ โดยระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 10 ตุลาคม แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพลະโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 – 22 ตุลาคม สามารถแต่งชุดไปรเวทได้ (สามารถนำชุดสุภาพมาเปลี่ยนระหว่างทำกิจกรรมได้โดยไม่ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด กระโปรงสั้น เนื้อหยาบ เสื้อเอวลอย เสื้อเกาะอก เสื้อแขนกุด หรือชุดอื่นใดที่ไม่สุภาพ หากพบว่าท่านแต่งกายไม่สุภาพ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าโรงเรียน ให้นักเรียนสแกนหน้าเข้า - ออก เมื่อเข้ามาภายในโรงเรียน 	<p>ผู้ประสานงาน คณะสี</p> <p>-ครูคณะสีและ เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย</p>

OP

ช่วงเวลา	กลุ่มบริหารวิชาการ		กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	
	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>เปิดภาคเรียนที่ 2 24 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67</p>	<p><input type="checkbox"/> การประสานแจ้งข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำมาตรการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/สมาคมผู้ปกครอง - ดำเนินการแจ้งมาตรการการดำเนินงานและการดูแลความปลอดภัยกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้ประธานสี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคณะสีทราบ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 แจ้งผู้ปกครองทราบ 	<p>-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา</p>	<p><input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับคณะสี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าคณะสีสำรวจรายชื่อครู และจัดครูดูแลนักเรียนคณะสีละ 1 คน ต่อวัน 2. ครูแต่ละคณะสีลงชื่อและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และดูแลนักเรียนเป็นระยะๆ ในช่วงระหว่างวัน <p><input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง โดยติดต่อรับนักเรียนที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือนักเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยตนเอง (กจ.1-4) โดยผู้ปกครองลงนามจริงครูที่ปรึกษารับทราบ ส่งข้อมูลที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2. นักเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละวันหากออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนอีกในช่วงเวลาทำกิจกรรมของแต่ละวัน ยกเว้น มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3. กรณีนักเรียนต้องออกจัดหาอุปกรณ์นอกโรงเรียน ให้หัวหน้าคณะทำบันทึกพร้อมแนบรายชื่อส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมทั้งทำสำเนาเก็บไว้ 	<p>-งานคณะสี</p> <p>-สำนักงานกิจการนักเรียน</p> <p>- งานคณะสี</p>



ช่วงเวลา	กลุ่มบริหารวิชาการ		กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	
	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
วันซ้อมใหญ่กิจกรรมกีฬาภายใน พุธที่ 13 พ.ย. 67	<input type="checkbox"/> การจัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน <input type="checkbox"/> ช่วงเวลาในการเตรียมกิจกรรม นักเรียนเข้าแถวตามปกติ เริ่มเตรียมกิจกรรมเวลา 08.10 น. สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.00 น.	-ฝ่ายบริหาร วิชาการ 2 -ครูผู้สอนทุกคน	3. นักเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละวัน หากออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนอีก ในช่วงเวลาทำกิจกรรมของแต่ละวัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4. คณะสิจัดครูดูแลนักเรียนทำกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 12 พ.ย. 67 ช่วงเวลา 17.30 – 19.00 น. และให้นักเรียนออกจาก โรงเรียนภายในเวลา 17.30 น. <input type="checkbox"/> การเข้า-ออกโรงเรียน การเปิด- ปิดประตูเข้าออก (13 พฤศจิกายน 2567) ประตูทางเข้า-ด้านหน้า - ช่วงเช้า เปิดตามเวลาปกติ - ช่วงเย็น เปิดตามเวลาปกติ ประตูทางเข้า-ด้านข้าง (ประตูเกษตร) - ช่วงเช้า เปิด 06.00 น. - 07.30 น. - ช่วงเย็น เปิด 17.30 น. - 18.00 น. ประตูทางเข้า-ด้านหลังโรงเรียน - ช่วงเช้า เปิด 06.00 น. - 07.30 น. - ช่วงเย็น เปิด 17.30 น. - 18.00 น. คณะสิจัดครูดูแลนักเรียนทำกิจกรรม ระหว่างเวลา 17.30 – 19.00 น. และให้นักเรียนออกจากโรงเรียนภายในเวลา 17.30 น. <input type="checkbox"/> การแต่งกาย นักเรียนใส่ชุดพละโรงเรียน	- ครูที่ปรึกษา ม6 - สำนักงานกลุ่ม บริหารกิจการ นักเรียน - ครูเวรคณะสี

ช่วงเวลา	กลุ่มบริหารวิชาการ		กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	
	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
วันจัดกิจกรรม กีฬาภายใน พ.ศ. ที่ 14 พ.ย. 67	<input type="checkbox"/> การจัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน <input type="checkbox"/> ช่วงเวลาในการเตรียมกิจกรรม เริ่มเตรียมกิจกรรมเวลา 04.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.00 น. <input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบบทบาทหน้าที่ ในการช่วยกำกับ 2. จัดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งในการดำเนินกิจกรรม และกำกับดูแลนักเรียน 3. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย	-ฝ่ายบริหาร วิชาการ 2 -ครูผู้สอนทุกคน - กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา - คณะกรรมการ ดำเนินงานตาม คำสั่งที่ 566/2567	<input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 - ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง โดยติดต่อรับนักเรียนที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือนักเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยตนเอง (กจ.1-4) โดยผู้ปกครองลงนามจริง ครูที่ปรึกษารับทราบ ส่งเอกสารล่วงหน้าในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน <input type="checkbox"/> การเข้า-ออกโรงเรียน สำหรับนักเรียน ประตูทางเข้า - ด้านหน้า -เปิดเวลา 04.00 น. – 07.00 น. ประตูทางเข้า - ด้านข้าง (ประตูเกษตร) -ช่วงเช้า เปิดเวลา 06.00 น. - 07.00 น. -ช่วงเย็น เปิดเวลา 17.30 น. - 18.00 น. ประตูทางเข้า - ด้านหลังโรงเรียน -ปิดประตู งดการเข้า – ออก <input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 1. นักเรียนทุกคนให้แต่งกายเสื้อกีฬาคณะสีหรือเสื้อพลของโรงเรียน กางเกงขาสั้นสีขาว (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น หรือกางเกงยีนส์ขาด) 2. นักเรียนที่แต่งกายชุดการแสดง/พาเหรด เมื่อการแสดงเสร็จสิ้น ให้นักเรียนเปลี่ยนมาสวมเสื้อกีฬาสี หรือเสื้อพลของทางโรงเรียน 3. นักเรียนทุกระดับชั้น หากออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนอีก ในช่วงเวลาทำกิจกรรม ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้จะต้องได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	-สำนักงานกลุ่ม บริหารกิจการ นักเรียน - งานคณะสี - งานรักษา ความปลอดภัย - งานคณะสี - งานรักษา ความปลอดภัย



ช่วงเวลา	กลุ่มบริหารวิชาการ		กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	
	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>วันจัดกิจกรรม กีฬาภายใน พ.ศ.ที่ 14 พ.ย. 67</p>			<p><input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา</p> <ol style="list-style-type: none"> นักเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยตนเอง (กจ.1-4) โดยผู้ปกครองลงนามจริง ครูที่ปรึกษารับทราบ ส่งข้อมูลที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หากผู้ปกครองมารับให้รออยู่ด้านหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น <p><input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและศิษย์เก่า</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จะร่วมกิจกรรมสามารถเข้าโรงเรียนได้ทางประตูด้านหน้าโรงเรียน <ul style="list-style-type: none"> ช่วงที่ 1 ระหว่างเวลา 07.00 - 09.00 น. ช่วงที่ 2 ระหว่างเวลา 11.30 - 13.30 น. <p>หลังจากเวลานี้ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเข้า-ออกโรงเรียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการ จัดกิจกรรม หากท่านใดออกนอกบริเวณโรงเรียนไปแล้วไม่สามารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้อีก ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และลงทะเบียนบริเวณหน้าลานพระ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแต่งกาย สุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด กระโปรงสั้น เหนือเข่า เสื้อเอวลอย เสื้อเกาะอก เสื้อแขนกุด หรือชุดอื่นใดที่ไม่สุภาพ หากพบว่าท่านแต่งกายไม่สุภาพ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม 	<p>- สำนักงาน กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน</p> <p>- งานคณะสี - คณะกรรมการ ฝ่ายรักษา ความปลอดภัย</p>

ช่วงเวลา	กลุ่มบริหารวิชาการ		กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	
	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
วันจัดกิจกรรม กีฬาภายใน พ.ย. ที่ 14 พ.ย. 67			4. ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธ สารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หากตรวจพบท่านจะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายและถูกเชิญให้ออกนอกพื้นที่โรงเรียน <input type="checkbox"/> แนวปฏิบัติสำหรับการดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน	- งานระดับชั้น - งานส่งเสริม วินัยนักเรียน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประจวบ อินทรโชติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย